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รับ นร.ปี 59 "การุณ" ห้ามรับแป๊ะเจี๊ยะเด็ดขาด
เผยปีต่อไปทยอยลดนักเรียนเหลือ 40 คนต่อห้อง
ส่วนนโยบายตกซ้ำชั้นเริ่มใช้เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 ฝาก
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา-และ
ผอ.รร.ดูแลปัญหาเด็กประท้วงที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เป็นประธานมอบนโยบาย ทั้งนี้ มีข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง 282 แห่ง

นายการุณกล่าวว่า สำหรับนโยบายการรับนักเรียนในปี 2559 นี้
ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้
ซึ่งเด็กจะต้องมีที่เรียนทุกคน และจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายการรับนักเรียนด้วย
ต้องทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีความสุขในการเข้าเรียน โดยแนวทางการรับนักเรียนในปีนี้
ในโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงจะเปิดรับนักเรียนเพียงรอบเดียว
พร้อมให้โรงเรียนดังเหล่านี้เร่งประชาสัมพันธ์โรงเรียนพัฒนาคู่ขนานให้ผู้ปกครองรับทราบว่า
โรงเรียนคู่ขนานมีคุณภาพไม่แตกต่างจากโรงเรียนดัง
เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ปกครองพาเด็กไปสมัครในโรงเรียนดัง ทั้งนี้
ยืนยันว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องจะต้องไม่เกิน 50 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น แต่ในปีถัดไปให้ค่อยๆ
ปรับลดจนเหลือไม่เกิน 40 คนต่อห้อง ส่วนจะให้ปรับลดลงปีละเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถบอกได้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับนักเรียนในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม
การรับนักเรียนในปีนี้จะต้องไม่มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะอย่างเด็ดขาด
โดยหากผู้ปกครองพบว่าโรงเรียนใดมีการเรียกรับเงินแลกที่นั่งเรียนสามารถแจ้งมาที่ สพฐ.
และหากพบว่าเรียกรับเงินจริงก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยต่อไป

"จากการที่ผมลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนต่างๆ กับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พบว่า ครูหลายคนไม่รู้นโยบายของ ศธ.ว่ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนบ้าง
ผมจึงอยากย้ำให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารกับครูถึงนโยบายต่างๆ
เพื่อที่จะดำเนินตามได้อย่างตรงจุด เช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งครูบางคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เข้าใจว่าลดเวลาเรียนคือไม่ต้องสอนเลยหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องไปทำความเข้าใจ" เลขาฯ กพฐ.กล่าว

นายการุณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายตกซ้ำชั้น คือ การให้นักเรียนในชั้น ป.3 และ ป.6
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนไม่ผ่านให้เรียนซ้ำชั้นนั้น คงต้องมีการเปิดเวทีขอความคิดเห็นต่างๆ
ที่มีต่อนโยบายว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเด็กมากน้อยแค่ไหน แต่
สพฐ.เองก็มองว่าการปล่อยให้เด็กที่เรียนไม่ผ่านไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นจะกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559



รวมถึงฝากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปดูปัญหาการประท้วงของนักเรียนด้วย
โดยขอให้รับฟังเหตุผลของเด็กว่ามีปัญหาในเรื่องใด
หรือถ้าเป็นกรณีที่มีความขัดแย้งภายในโรงเรียนก็ต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจน
อย่าให้มีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการเดินขบวนหรือตั้งกลุ่มประท้วง เพราะตอนนี้ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เด็กมัธยม
แต่เกิดลุกลามไปถึงเด็กระดับประถมศึกษาแล้ว และหากปล่อยไปอนาคตจะเกิดเป็นปัญหามากขึ้น
เด็กอาจจะเข้าใจได้ว่า เมื่อไม่พอใจก็จะลุกขึ้นมาประท้วงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งไม่ถูกต้อง. 
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